

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ 9/2553

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9/2553 ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>1. นโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์</p>	<p>- ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย ที่ได้จัดกิจกรรมตามโครงการปกป้องสถาบัน เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบันที่จังหวัดนครพนม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 และในเดือนกันยายน 2553 จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดยโสธร สกลนคร ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช และสงขลาตามลำดับ ขอให้เตรียมความพร้อมการจัดงานไว้ล่วงหน้า</p>	<p>- จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลย</p> <p>- จังหวัดนครพนม , ยโสธร, สกลนคร , ชัยภูมิ , นครศรีธรรมราช และสงขลา</p>
<p>2. โครงการ “ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสงตะวัน”</p>	<p>- เพื่อเป็นการน้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553 ที่ได้ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้ และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งทุกจังหวัดดำเนินการไปแล้ว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ส่วนยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาชุมชน และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สนผ. สป.)</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น” ที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553</p> <p>ขอให้ทุกจังหวัดจัดสถานที่ปลูกต้นไม้ในบริเวณที่ดูแลรับผิดชอบได้และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดูแลต้นไม้ให้เจริญงอกงามสมพระเกียรติสำหรับต้นไม้ที่ปลูกไปแล้ว 77 แสนต้น ขอให้บำรุงรักษาให้ดี หากเสียหายให้ปลูกทดแทนและจัดทำแบบรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์รายงานการดูแลรักษาต้นไม้ 77 แสนต้น และต้นไม้ที่ปลูกใหม่ 78 แสนต้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นประจำทุกเดือน</p>	
<p>3. การจัดงาน OTOP Midyear 2010</p>	<p>- ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนให้การจัดงาน OTOP ในปีนี้ประสบความสำเร็จมากกว่าทุกปี มีผลตอบรับที่ดี ได้รับคำชมเชยจากผู้เข้าร่วมงานและผู้ประกอบการ OTOP เป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 770,000 คน มียอดขายหน่วยรวม 810 ล้านบาท และมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 4,000 ล้านบาท</p> <p>นอกจากนี้ Mr.Hiramatsu อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิยะ สถานที่กำเนิด OTOP ได้มาร่วมงานและบรรยายพิเศษให้ผู้ที่สนใจรับชมและรับฟัง ขอให้กรมการพัฒนาชุมชนทำสรุปผลการบรรยายพิเศษแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบเพื่อเป็นฐานความรู้ต่อไป</p> <p>กระทรวงมหาดไทยจะจัดงานใหญ่อีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปี 2553 ขอให้กรมการพัฒนาชุมชน และทุกจังหวัดช่วยเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอให้เตรียมสินค้าที่จะนำมาขายให้มีคุณค่าเป็นงานฝีมือที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีของไทย และให้มีความหลากหลายเหมาะสมที่จะเป็นของขวัญในเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ โดยอาจจะนำข้อบกพร่อง ข้อเสนอแนะ ฐานความรู้ KBO ต่าง ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการพัฒนาชุมชน - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ที่ได้รับจากงาน OTOP Midyear ในปีนี้ไปพิจารณาปรับปรุงให้การจัดงานจำหน่ายสินค้า OTOP มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยกระทรวงมหาดไทยจะนำผลการจัดงานเสนอคณะรัฐมนตรีทราบและจะหารือกับสำนักงานงบประมาณเรื่องงบประมาณในการจัดงานครั้งต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าหลังจากปิดงานแล้ว ยังสามารถติดต่อซื้อขายกับผู้ประกอบการ OTOP ได้โดยรับชมผ่านทาง Mahadthai Channel</p>	
<p>4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย</p>	<p>- ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความรุนแรงสร้างความเสียหายในหลายจังหวัด โดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดูแลรับผิดชอบจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ 2) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์) ดูแลรับผิดชอบจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) ดูแลรับผิดชอบจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ <p>นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมมอบนโยบายร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 โดยขอให้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้มอบไปแล้ว และหากมีโอกาสจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือและภาคกลางต่อไป</p> <p>ในเรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมมือกัน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ปฏิบัติงานอย่างเป็นเอกภาพ เน้นการป้องกันในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่มีน้ำท่วมและดินถล่มเป็นประจำ ที่สำคัญต้องชักชวนให้ประชาชน “รู้ตัว” และ “ตื่นตัว” อยู่เสมอ เมื่อเกิดภัยสามารถอพยพประชาชนไปยังสถานที่ปลอดภัยที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า และเมื่อเกิดปัญหาทางราชการต้องเข้าไปช่วยเหลือ “ทันที” และขอให้ใช้งบประมาณฉุกเฉินของจังหวัด จำนวน 50 ล้านบาท ด้วยความรอบคอบเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง</p> <p>สำหรับกรณีเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบอุบัติเหตุตกที่จังหวัดน่าน ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและเจ้าหน้าที่ชุดค้นหาทุกท่านที่ได้ปฏิบัติภารกิจในการค้นหาด้วยความทุ่มเท และสามารถพบได้อย่างรวดเร็ว แสดงถึงการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน</p>	
<p>5. โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์และสมรรถนะผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยจะจัดประชุม workshop เพื่อรวบรวมแนวความคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยขอให้สรุปโครงการที่สามารถเห็นความสำเร็จเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นการพัฒนาวิสัยทัศน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แล้วเสนอให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน เพื่อจะได้ผลักดันการดำเนินการในปี 2554 ต่อไป</p>	<p>- สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สขจ.สป.)</p> <p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>6. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>- ขอเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพในการหยุดยั้งและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยปัจจุบันได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดในระดับหมู่บ้านและชุมชนขึ้น เพื่อตรวจสอบภาพรวมของนโยบาย clean & seal ว่า clean จริงหรือไม่ ยังมีรอยรั่วที่ใดบ้าง ขอกำชับให้ทำการตรวจสอบซ้ำในทุกพื้นที่ เพราะถึงแม้ว่าจะประกาศเป็นพื้นที่สีขาวได้ตามเป้าหมายแล้ว แต่ยังมีกำกวมผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องและยาเสพติดก็มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
7. นโยบายสถานบริการสีขาว	<p>- ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายสถานบริการสีขาวในการประชุมกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ผ่านมา ปัจจุบันยังไม่ได้รับรายงานจากจังหวัดว่ามีผลการปฏิบัติงานอย่างไร ขอให้ทุกจังหวัดปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มข้นและจริงจัง อย่าให้เกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดตรวจสอบในพื้นที่แล้วไม่พบสถานบริการที่ละเมิดกฎหมาย แต่เมื่อหน่วยงานอื่นเข้าไปตรวจสอบกลับสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้</p> <p>ในอดีตที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยสามารถปฏิบัติงานด้านนี้ประสบผลสำเร็จมาโดยลำดับ ไม่ว่าจะเป็นสมัยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประชัย เปี่ยมสมบูรณ์ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอื่นๆ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านได้อำนวยความสะดวกด้วยตนเอง มีการวิเคราะห์ หาข่าว จับกุมผู้ที่ละเมิดกฎหมายให้หมดสิ้นไป ไม่ใช่แค่ทำการตรวจจับเพื่อสร้างสถิติเท่านั้น รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ผลการจับกุมในกรณีความผิดที่ตรวจพบ อัตราค่าปรับ และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม และชุมชนให้ทราบทั่วกัน เพื่อเป็นการปรามมิให้สถานบริการอื่นๆ เอาอย่าง หากพบสถานบริการใดกระทำความผิดบ่อยครั้ง ขอให้ใช้มาตรการเด็ดขาดยับยั้งมิให้เปิดบริการอีก</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p>
<p>● ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)</p> <p>1. การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ</p>	<p>- ขอชมเชยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านที่ได้กำกับ ติดตาม การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบในระดับอำเภออย่างใกล้ชิด โดยมีจำนวนลูกหนี้ที่ขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารจำนวน 514,135 ราย ธนาคารอนุมัติสินเชื่อได้ 352,901 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.64 ยังไม่ได้นำไปพิจารณาอีก 161,234 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.36 มีผลการอนุมัติสินเชื่อ 203,199 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.83 จะเห็นได้ว่าจำนวนการอนุมัติสินเชื่อ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ของธนาคารยังไม่สูงมากนัก และในจำนวนลูกหนี้ที่ขออนุมัติสินเชื่อ จำนวน 514,135 ราย มีการส่งข้อมูลการขออนุมัติไปที่ ธกส. มากที่สุดแสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร แต่มี ธกส. ในหลายจังหวัดที่ไม่อนุมัติสินเชื่อให้เนื่องจากเป็นลูกหนี้ของ ธกส. อยู่แล้ว ในเรื่องนี้ทาง ธกส. ได้ยืนยันว่าถึงแม้จะเป็นลูกหนี้ของ ธกส. แต่เป็นยอดหนี้คนละรายการ จึงไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อหนี้ในระบบของ ธกส. ขอให้เข้าใจตรงกันและขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ติดตามผลการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารสาขาที่จังหวัดหรืออำเภอได้ส่งข้อมูลลูกหนี้ไปให้ธนาคารพิจารณาสินเชื่อ ว่ามีผลเป็นอย่างไร และหากธนาคารไม่อนุมัติมีสาเหตุใด เช่น ลูกหนี้ไม่มีหลักทรัพย์ ซึ่งหากสามารถติดตามได้ครบทุกรายจะเห็นภาพรวมการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค เพื่อจะได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 2) สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหานี้ นอกระบบของจังหวัด รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลของคลังจังหวัด ธนาคาร และของจังหวัด เนื่องจากบางจังหวัดยังมีข้อมูลคลาดเคลื่อน <p>ขอให้รายงานผลการดำเนินงานทั้ง 2 ข้อ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วนภายในสัปดาห์นี้</p>	
<p>2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>- ตามที่หลายจังหวัดได้ประกาศเป็นหมู่บ้านสีขาวครบทุกหมู่บ้านตามเป้าหมายแล้ว และจะมีประกาศเพิ่มอีกหลายจังหวัดในเดือนกันยายน 2553 แต่จากรายงานผลการจับกุมผู้ค้าและผู้เสพยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงขอให้ทุกจังหวัดจัดตั้ง ศตส. หมู่บ้าน นอกเหนือจาก ศตส. จ. และ ศตส. อ. ที่มีอยู่แล้ว โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็น ศตส. หมู่บ้าน ทำหน้าที่ดูแล สกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในหมู่บ้าน และ ศตส. อ. สามารถตรวจสอบ ติดตามปัญหา ยาเสพติด</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	ในพื้นที่ได้จาก ศตส. หมูบ้าน โดยอาจใช้ศาลากลางหมู่บ้านหรือบ้านของกำนันและผู้ใหญ่บ้านเป็นสถานที่ทำการ	
3. สถานบริการสีขาว	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญ เข้มงวด กวดขัน สถานบริการในพื้นที่ เนื่องจากเป็นแหล่งมั่วสุมและเป็นที่มาของปัญหาเสพติด จึงขอให้ทุกจังหวัดจัดชุดเฉพาะกิจระดับจังหวัดทำการตรวจสอบสถานบริการให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและรายงานให้กระทรวงทราบ โดยขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ เช่น การตรวจใบอนุญาตสถานบริการ การตรวจสอบอายุพนักงานบริการ การตรวจสอบอายุผู้มาเที่ยวและการตรวจสารเสพติด ขอให้ปฏิบัติการอย่าเคร่งครัด</p> <p>สำหรับกรุงเทพมหานครได้ตั้งชุดเฉพาะกิจและจะเริ่มปฏิบัติการอย่างจริงจังในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ขอให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดใหญ่ ๆ เช่น จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุตรธานี ระยอง เชียงใหม่ การปฏิบัติการของชุดเฉพาะกิจ โดยจะมีชุดเฉพาะกิจจากกรุงเทพมหานครไปร่วมปฏิบัติการด้วย เพื่อให้ยาเสพติดที่มาจากสถานบริการหมดสิ้นไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดทุกจังหวัด - กรุงเทพมหานคร - กรมการปกครอง
<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อราชการของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์) สั่งการแทน 1. การจัดโครงการและกิจกรรม ในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 	<p>- ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 อย่างสมพระเกียรติและรายงานให้กระทรวงทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>สำหรับมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	ขอให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดโครงการ กิจกรรม อย่างพร้อมเพรียงและให้สมพระเกียรติ ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปแล้ว	
2. การดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและสถานที่สำคัญ	<p>- ตามที่รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วเกือบทั้งหมด ปัจจุบันยังเหลืออีก 7 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครราชสีมา อุตรดิตถ์ และขอนแก่น) แต่สถานการณ์ก็ยังไม่สงบเรียบร้อย พบว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด จึงขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับสถานการณ์และการป้องกันสถานที่สำคัญของจังหวัด และขอให้ตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะกล้อง CCTV ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>
3. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประกาศใช้	<p>- ขอให้ทุกหน่วยงานและทุกจังหวัดเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ คือ ไตรมาสที่ 4 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2553 จะต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) งบประมาณในภาพรวมร้อยละ 94 2) งบลงทุนร้อยละ 75 <p>นอกจากนี้ทุกหน่วยงานและทุกจังหวัดสามารถจะคาดการณ์ได้แล้วว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2554 จำนวนเท่าไร ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ขอให้ทุกหน่วยงานและทุกจังหวัดเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่จะประกาศใช้</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
4. โครงการดีเด่นของจังหวัด	<p>- กระทรวงมหาดไทยขอให้ทุกจังหวัดจัดทำโครงการดีเด่นของจังหวัด และนำเสนอในที่ประชุมประจำเดือนของกระทรวงมหาดไทย เดือนละ 2 จังหวัด ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 6 ครั้ง นำเสนอไปแล้ว 11 จังหวัด (จังหวัดขอนแก่น , จันทบุรี เพชรบุรี, พิษณุโลก, ชุมพร, นครพนม, สระบุรี, ตาก, ชลบุรี, ชัยภูมิ และชัยนาท) ในการประชุมครั้งนี้ขอให้จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดลำพูนนำเสนอโครงการดีเด่นให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) จังหวัดอำนาจเจริญ นำเสนอ“โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวหอมมะลิ” 2) จังหวัดลำพูน นำเสนอ “โครงการคนฮักละปูนแทนคุณแผ่นดิน” 	- จังหวัดทุกจังหวัด

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. 0 2223 4870 , สื่อสาร 50577 วันที่ 30 สิงหาคม 2553